




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รมว.สธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, TNN, ch3plus, newtv)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2567 โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ยกย่องเป็นบุคคลประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคม</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, NBT, thailandplus, 77kaoded, thaigov, hfocus, prd.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และสุโขทัย ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระยะฟื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เผยภาพรวมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เหลือ จ.สุโขทัย ยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ ได้กำชับหน่วยสาธารณสุขดำเนินการตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ฝ้าระวังโรค ดูแลสุขภาพประชาชนต่อเนื่อง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัยฯ เผยภาพรวมเหลือน้ำท่วม 10 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก อ่างทอง สุพรรณบุรี และกาฬสินธุ์ หลายพื้นที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยกรมอนามัยได้จัดทีม SEhRT ช่วยฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนและชุมชน ทั้งนี้ ห่วงปัญหาฝุ่น PM10 เพิ่มสูงขึ้นจากดินโคลนแห้งและจากการทำความสะอาดบ้านเรือน แนะนำ 9 วิธีป้องกัน คือ 1.ล้างโคลนบนถนนทันที 2.จำกัดความเร็วรถในพื้นที่ฝุ่น 3.ติดตามสถานการณ์ฝุ่นใกล้ชิด 4.เลี่ยงพื้นที่ฝุ่นและสวมหน้ากาก 5.ดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้ว 6.เด็กและผู้ป่วยเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน 7.ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าชุบน้ำ 8.ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น และ 9.จัดทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับกลุ่มเสี่ยง พร้อมกำชับ 18-20 ต.ค. ยังมีฝนตกหนัก ฝ้าระวังน้ำป่า-ดินถล่ม 4 จังหวัดตะวันออก 5 จังหวัดใต้ 1 จังหวัดเหนือ และ 8 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมขัง</p>	
<p>ยกระดับ อสม.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พบปะ อสม. ระหว่างลงพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกล่าวว่า เตรียมยกระดับ อสม. ด้วยการให้สิทธิกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน พร้อมมอบหมายให้ อสม. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เริ่มคิกออฟในเดือนหน้า สำหรับร่าง พ.ร.บ. อสม. ที่รวมถึงการจัดตั้งกองทุนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.การคลังและกรมบัญชีกลาง แต่ไม่ทันสมัยประชุมสภา</p>	
<p>เยี่ยมให้กำลังใจ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ChiangmaiNews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ขณะเข้ารับการรักษา ฟันผุ ณ รพ.สารภีบรรพพัฒนา จ.เชียงใหม่ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 67 ขณะนี้อาการดีขึ้น มีกำลังใจดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สส. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่า ปัจจุบันการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นเรื่องสมัครงใจ แต่ในอนาคตอาจมีการกำหนดให้เป็นกฎหมายบังคับ เพื่อให้ทุกสถานพยาบาลในไทยต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ ยังเน้นว่าบุคลากรในสถานพยาบาลต้องมีคุณภาพควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณอย่างเพียงพอ</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, acnews, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สส. เผยความคืบหน้าเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิดล็อต ต.ค. 64 - ก.ย. 2565 หน่วยงานสังกัด สป.สธ. ดำเนินการไปแล้ว 3,124.42 ล้านบาท คิดเป็น 99.57% ส่วนหน่วยงานนอกสังกัด 593.48 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ได้สั่งกองบริหารการคลังจัดเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเอกสาร เร่งรัดเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด พร้อมชี้แจงขั้นตอนและเอกสารประกอบแก่ อปท. 176 แห่ง ที่ไม่เคยเบิกจ่ายมาก่อน คาดส่วนนี้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 68</p>	
<p>คนไทยพันดี สดุดีสมาเด็ญ่า</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์กรมอนามัย, NBT</p> <p>- กรมอนามัย ให้บริการชุดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ตรวจและให้คำปรึกษาฟรี ภายใต้โครงการรณรงค์ "คนไทยพันดี สดุดีสมาเด็ญ่า" ในวันที่ 18 ต.ค. 67 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</p>	
<p>ย้ำความสำคัญการรักษาแบบประคับประคอง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมการแพทย์จัดกิจกรรมสัปดาห์ World Hospice & Palliative Care Day 2024 ที่ รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ย้ำความสำคัญการรักษาแบบประคับประคอง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เผยข้อมูลจาก สธ. ปี 2567 มีผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองกว่า 68,000 รายทั่วประเทศ โดยเขตสุขภาพที่ 4 มีผู้ป่วย 4,000 ราย รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีให้บริการ 801 ราย โดยกรมการแพทย์มีนโยบายบูรณาการการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การดูแลครอบคลุมทุกมิติของผู้ป่วยและครอบครัว</p>	
<p>สปาเถื่อน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, newtv, hfocus)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เผยว่า ตามที่ กรม สบส. ได้รับเบาะแสการเปิดร้านสปาและนวดเถื่อนในเขตราชเทวี จึงได้นำทีม จนท.กองกฎหมาย ร่วมกับนายกองตรี ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต.ประจำสธ. จนท.อย. และตำรวจ บก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ "Siam Massage & Spa" พบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ เข้าข่ายสปาเถื่อน จึงแจ้งข้อหากระทำผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	
<p>โรคลิ้มเลือดอุดตันที่หลอดเลือด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคลิ้มเลือดอุดตันที่หลอดเลือด เกิดจากลิ้มเลือดจากขาหลุดไปอุดตันหลอดเลือด ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยเหนื่อยหอบหรือเจ็บหน้าอกจากระดับออกซิเจนต่ำ สาเหตุหลักคือการไม่เคลื่อนไหวหรือการอักเสบของหลอดเลือด รวมถึงการใช้ยาฮอร์โมนและโรคทางพันธุกรรม</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเสริมว่า อาการของโรคมั้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง เช่น ชาวมุม เจ็บหน้าอก หรือไอเป็นเลือด ในกรณีรุนแรงอาจเกิดอาการหมดสติและความดันต่ำ การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรง การป้องกันเน้นการขยับร่างกายบ่อย ๆ ดื่มน้ำเพียงพอ และสังเกตความผิดปกติของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการชาวมุมข้างใดข้างหนึ่ง ร่วมกับเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบมากกว่าปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผลักดันใช้ยาฉีดคุมความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, hfocus, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง พร้อมระบุ กระทบฯ ได้ขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ และผลักดันข้อเสนอการให้ยารักษาอาการทางจิตชนิดฉีดออกฤทธิ์เนิ่น (Aripiprazole Long-acting Injection และ Paliperidone Long-acting Injection) เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชมีอาการทางจิตสงบ ลดการกำเริบป้องกันการก่อเหตุรุนแรง รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาซ้ำใน รพ. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและญาติ</p>	
<p>คืบหน้าอาการผู้ป่วยเหตุไฟไหม้รถบัส</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แถลงการณ์ผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี ได้รับความเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้รถบัส อาการดีขึ้น บาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้นมาก ไม่พบการติดเชื้อ ไม่พบปัญหาข้อติดยึด</p>	
<p>ชี้แจงกรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย เรื่องการพบข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์สถาบันฯ ได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกแล้ว โดยจะตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และสื่ออื่น ๆ ของสถาบันฯ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล</p>	